



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านกฎหมาย

ระหว่าง

ศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระหว่าง ศาลจังหวัดจันทบุรี โดย นายมงคล สงปรังค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี นางสาวนฤมล สัตยาประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกุณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โดยศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้นักศึกษารับทราบถึงขั้นตอนการติดต่อราชการ เอื้อให้การอำนวยความสะดวกเข้าถึงประชาชน ได้อย่างทั่วถึงและตรงจุด สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมทางเลือก สร้างกลไกในการดำเนินงานร่วมกัน ส่งเสริม ป้องกันการกระทำความผิดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน โดยทั้งสามหน่วยงาน จึงตกลงร่วมมือกันดังนี้

๑. ตกลงให้ความร่วมมือในการสนับสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักของทั้งสามหน่วยงานให้นักศึกษารับทราบขั้นตอนการติดต่อราชการ เอื้อให้การอำนวยความสะดวกเข้าถึงประชาชน ได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและประหยัด

๒. ตกลงให้ความร่วมมือระหว่างกันในการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและนักศึกษา มีความเข้าใจในหลักกฎหมายเบื้องต้นและสิทธิและเสรีภาพ การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงสนับสนุนให้มีการฝึกงานด้านนิติศาสตร์สำหรับนักศึกษาที่สนใจจนถึงการแนะนำอาชีพ

๓. ตกลงให้ความร่วมมือ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้มีการดำเนินการระงับข้อพิพาททางเลือก ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยเชิงรุกทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ให้กับชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีร่วมกัน หรือเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ

๔. ตกลงให้ความร่วมมือในการให้ความรู้สนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และการปฏิบัติตนให้พ้นภัยยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การระงับเหตุร้ายที่เป็นภัยต่อสังคม และการป้องกันภัยและแก้ไขอาชญากรรม โดยรวมเพื่อความสงบสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี

๕. ตกลงความร่วมมือระหว่างกันในการปฏิบัติการกิจที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามความมุ่งหมายของบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและมีความเข้าใจเบื้องต้นในสิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมาย

๖. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมได้ โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสามฝ่ายที่จะได้ตกลงร่วมกันต่อไป

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นสามฉบับมีข้อตกลงถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสามฝ่ายอ่านและเข้าใจตรงกันโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ และให้มีผลปฏิบัติร่วมกันตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป



(นายมงคล สงปรังค์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี



(นางสาวณมล สัตยาประเสริฐ)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวภูณท์ ทองอร่าม)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



(นายทรัพย์สิทธิ์ เกิดในมงคล)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สีกี่พยาน